



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1478 5 tháng 11 năm 2023

Trụ Hóa

*Trụ hóa chơn hành qui một mối
Chơn tu tự thức chẳng sang tồi
Cảm thông đời đạo mình tâm giác
Hành thông tự tiến chẳng bồi hồi*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1997

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tu cao là tu làm sao ?
- 2) Tại sao xác người tốt tươi lại không giữ lâu được ?
- 3) Muốn đến trung thiên thế giới thì phải xuất phát từ đâu mới đúng ?
- 4) Thực hành thanh nhẹ hòa hợp với ánh sáng thanh tịnh có ích gì không ?
- 5) Tiến trong đà tiến thanh tịnh thì phải tiến làm sao ?
- 6) Làm sao mới được khỏe ?
- 7) Toàn thân phát sáng do đâu mà hình thành ?

1) Atlantic city, 08/08/97 4 :40 AM

Hỏi : Tu cao là tu làm sao ?

Đáp : Thừa tu cao là tự giải được nghiệp tâm, từ nặng trọc đi tới thanh nhẹ, chẳng còn lo âu, lúc nào cũng an vui

Kệ :

*Giải thông nguyên lý đạo mùi
Có có không không vẫn tiến vui
Trí tuệ phân minh đường chánh giác
Về không toàn diện lại càng vui*

2) Atlantic city, 09/08/97 3 :55 AM

Hỏi : Tại sao xác người tốt tươi lại không giữ lâu được ?

Đáp : Thừa định luật sanh trụ hoại diệt của Trời Đất đã sắp đặt, có đến thì phải có đi, phần hồn bị giam hãm trong thể xác, tùy theo luật nhân quả mà tiến hóa, trở về điển giới tâm linh. Người đời hành được pháp đề tu sửa là đại phước, tự tạo nhân lành mà tiến hóa, dũng mãnh hành pháp sẽ đạt được kết quả tốt, thành trì tâm linh sẽ tái hồi, quân bình sáng suốt, thức giác vô sanh là chánh gốc sẽ không còn bơ vơ

Kệ :

*Biết mình sáng suốt trí tâm vừa
Giải trọc mình tâm cảm thiết tha
Tạm cảnh đời nay tu tự tiến
Hành trình sáng lạng tự mình qua*

3) Atlantic city, 10-08-97 5 :35 AM

Hỏi : Muốn đến trung thiên thể giới thì phải xuất phát từ đâu mới đúng ?

Đáp : Thừa muốn xuất phát lên trung thiên thể giới, thì phải xuất phát luồng điện từ trung tim giữa trán thẳng một đường sẽ đến nơi, cảnh giới nguy nga ngoạn mục, kiến trúc tân kỳ tráng lệ

Kệ :

*Thực hành đến đó rõ muôn bề
Thể giới đẹp xinh chẳng chán chê
Duyên đẹp tình Trời ta chẳng chán
Tranh Trời sáng tỏ mãi không về*

4) Atlantic city, 11/08/97 3 :00 AM

Hỏi : Thực hành thanh nhẹ hòa hợp với ánh sáng thanh tịnh có ích gì không ?

Đáp : Thừa hòa hợp với ánh sáng thanh tịnh rất hữu ích cho phần hồn khi lìa xác, khỏi bước vào âm u khổ giới

Kệ :

*Tâm linh hướng thẳng về Trời tiến
Chẳng có lo âu chẳng có phiền
Ai trách ai dèm tâm chẳng động
Bình an vô sự tự mình xuyên*

5) Atlantic city, 12/08/97 3 :20 AM

Hỏi : Tiến trong đà tiến thanh tịnh thì phải tiến làm sao ?

Đáp : Thừa phải siêng năng niệm Phật và hành pháp : Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì sẽ thấy rõ , sự tiến hoá tâm linh ở bên trong nội thức liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ

Kệ :

*Trí tâm khai triển chẳng mê mù
Ý thức tạm cảnh phải tự tu
Thức giác hồn thiêng không lệ thuộc
Tự tu tự tiến thoát thân tù*

6) Atlantic city, 13/08/97 3 :35 AM

Hỏi : Làm sao mới được khỏe ?

Đáp : Thừa tương hòa tương ứng mới được khỏe. Người tu thiền phải học cách thực hiện tương hòa tương ứng, tức là thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, khai triển tâm thức thanh tịnh, thì rất dễ thực hiện tương hòa tương ứng với mọi hoàn cảnh xây đến. Vì khi đạt tới quân bình thì lúc nào ánh sáng cũng hóa giải bóng tối chứ bóng tối không cách nào hóa giải ánh sáng được

Kệ :

*Sáng trong hóa giải muôn trần trược
Kích bác không còn tâm đạt thức
Xây dựng bền lâu chẳng ngõ ngàng
Minh tâm kiến tánh tự thân an*

7) Atlantic city, 14/08/97 5 :05 AM

Hỏi : Toàn thân phát sáng do đâu mà hình thành ?

Đáp : Thừa do khả năng công phu tu thiền của hành giả quân bình nhập định liên hệ với luồng điện của trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ ổn định phát ra màu sáng tròn trịa, xuất ngôn không dư không thiếu

Kệ :

*Lui về thực chất thật là siêu
Vô tự chơn kinh rõ thật nhiều
Bất diệt trường tồn trong ý thức
Thực hành chánh pháp rõ chơn điều*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Hồ tạ từ

*Hồ ơi! Bạn đạo ra về
Nhớ thương không ngót mãi mê chơn tình
Hướng về thánh giới địa linh
Thương yêu xây dựng, hồ ơi!
Thương yêu xây dựng hành trình quang khai*

*Hồ ơi! Tâm thức miệt mài
Cảm thông đời đạo tiến hoài không ngưng
Thực hành cảm thức hành trình
Sửa mình tu học, hồ ơi!
Sửa mình tu học cảm minh đạo đời*

*Hồ ơi! Luật phải xa rời
Về nơi thanh tịnh đời đời dựng xây
Quý thương thức giác hàng ngày
Say sưa mùi đạo, hồ ơi!
Say sưa mùi đạo đổi thay thế tình*

*Hồ ơi! Phát triển do mình
Tu tâm dưỡng tánh tâm linh hợp hòa
Sống vui sum họp một nhà
Trong tâm thương nhớ, hồ ơi!
Trong tâm thương nhớ thật thà quý yêu*

*Hồ ơi! Học hỏi được nhiều
Giữ tâm thanh tịnh đạt siêu đạt hòa
Biển yêu sóng động mặn mà
Cùng chung thương nhớ, hồ ơi!
Cùng chung thương nhớ chan hòa tình thương*

*Hồ ơi! Sống động như gương
Hoa sen ướp nở hương thơm khắp nhà
Tâm tư khai mở chan hòa*

Qui y Phật Pháp, hò ơi!
Qui y Phật Pháp thật thà tự tu
Lương Sĩ Hằng
Germany, 08-06-1992

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

KHÓA HỌC : “HỘI TƯỞNG CHƠN TÂM” **Thiền viện VĨ KIÊN, 30/7/1989 (tiếp theo)**

Cho nên, “Hoàn cảnh là ân sư,” là chỗ đó! Chớ không phải nói, “Cái Ân Sư,” bày tầm bậy, tầm bạ, rồi mấy ông sư hết công ăn việc làm?” Không phải! Đúng là hoàn cảnh là ân sư: giờ, các Bạn tu, thấy hoàn cảnh là ân sư! Cái hoàn cảnh nó thúc đẩy từ Việt Nam đưa các Bạn ra đây; rồi các Bạn bây giờ có nhà, có cửa, có xe, có cộ; bây giờ các Bạn thiếu cái gì đây? Chỉ có thiếu tu! Phải hoàn cảnh nó đưa các Bạn đi tu không? Thấy không?

Hoàn cảnh nó còn thiếu này, thiếu kia, thiếu nọ, đâu có, “Sức mảy mà tui đi tìm con đường tu!” Thì hoàn cảnh là ân sư, nó đẩy mình tiến tới tu; mà khi mình tu rồi, mình không đúng cái chơn lý, mà mình làm việc sai quấy, thì hoàn cảnh nó cũng dạy mình: “Đâu có được; mình tu mà mình phá hoại gia cang người ta, đâu có được!” Thấy không? “Mình tu mà mình lấy con gái người ta, đâu có được; nó sai rồi!” Mình phải nhờ cái hoàn cảnh đó mình mới thức tâm, sửa; sửa lại con đường tốt hơn. Thì tất cả đều là hoàn cảnh là ân sư, và giáo dục cho mình tiến hóa! Thấy rõ ràng như vậy, chớ không cần phải nhìn xa.

Lo tham thiền! Có pháp nắm trong tay rồi; nhìn cái hoàn cảnh mình: “Bây giờ tiến tới đâu? Tệ hơn hồi trước không? Tại ai, tại ai làm cho hoàn cảnh tệ?” Tại mình tu chưa có chơn! Nếu mình tu với chơn tâm rồi thì cái hoàn cảnh mình phải tốt, chịu ảnh hưởng! Cũng do mình ảnh hưởng xung quanh, gia đình tốt! Mình tu mà mình làm bậy, làm bạ, thì cái gia đình làm sao tốt được? Phải chơn, phải quán thông mọi sự việc: một cử, một động của mình phải quán thông, phải giải thích rõ ràng để gia đình biết; thì nó mở ra.

Thì nghĩa là, khi mà nó mở ra, thấy tâm hồn mình đang ngồi ở tòa sen, chớ đâu có ngồi ở dưới đồng bùn đâu nữa! Đồng bùn là bị kẹt thôi. Nó mở ra là thấy ngồi ở tòa sen, nhẹ nhõm, lúc nào cũng thanh thản: “Không có gì của tôi”; không có gì phải đáng lo, không có gì phải đáng sợ. Ngày đêm lo tu sửa, quán thông, hiểu biết; mới phát minh được. Phát minh được mới độ tha.

Chớ mình, cũng khỏi óc, mà mình phát minh không được, toàn là người ta phát minh sẵn cho mình chơi không à; thì mình ngu mất đi! Mình tu, mình sáng suốt, mình phát minh được. Phát minh cái gì?

Phát minh cái đường tu: đi trở về với Nguồn Cội, phải đi bằng kỹ thuật nào; thì mình mới nói sự thật, “Từ khi tôi chưa tu, nó thế nào; bây giờ tôi tu, tôi thấy thế nào, và tôi được thấy điểm như thế nào đặc biệt; mà làm sao tôi mới thấy được, tôi mới nói.” Đó là cái phát minh.

Rồi, “Tôi nắm cái kỹ thuật đó rồi tôi đi tới nữa, là tôi thấy rõ cái Khoa Học Huyền Bí nó nằm ở trong chơn thức của tôi vô cùng; đi đâu tôi cũng sử dụng được, đi đâu tôi cũng đem sự bằng an. Tôi quán thông là tôi đem sự bằng an cho tất cả mọi người; mà tôi không quán thông hai chiều thì tôi đâu có đem lại sự bằng an! Tôi đem lại sự gay gắt, bực bội! Tui mới có nhóc mở một chút, thấy thằng kia nó giận tôi cái, tôi đuổi cổ nó ra ngoài!” Là trật rồi! Cơ hội nó, làm sao mình phải mở cho nó phát triển! Cho nên, con quỷ cũng có quyền học đạo, con ma có quyền học đạo, con thú có quyền học đạo; chớ không phải nói con người học đạo không! Cọp, có cọp dữ, cọp hiền; gấu, có gấu dữ, gấu hiền; có đủ loại hết.

Cho nên, mình tu, không có tranh chấp, mà sửa mình là quan trọng; tìm hiểu sự sai lầm của mình trước hết.

Mà muốn tìm hiểu sự sai lầm, kêu người thường tìm hiểu, không thấy! Bởi vì cặp mắt họ ngó ngoài, lỗ tai họ nghe ngoài, cái miệng họ hướng về ngoài; làm sao họ hiểu? Họ chỉ có tu thiền một thời gian rồi họ mới thức tâm sửa được! Cho nên, phải hành trước! Cho nên, người tu Vô Vi, ai có duyên tới, thì chỉ cái phương pháp cho họ, “Cứ hành đi, rồi Anh sẽ thấy Anh”; chớ không cách gì hơn hết.

Còn, thiếu hành mà có lý luận nói cho máy, nhét, đổ cho đầy đầu cho nó, chút nữa nó đi xuống nửa núi là nó quên hết rồi, không có nhớ đâu!

Nó hành, nó nhận được; nó hành, nó lên cái tầng lớp thanh tịnh đó, nó cảm thấy tê tái tâm hồn, nó nghe qua cái lời nói, nó sung sướng, và nó được tiến lên một chút xíu nữa. Cho nên, khi gặp cái duyên đạo, qua một lúc nói chuyện rồi, thấy cái tâm nó nhẹ; nó được bước lên một cái giới nhẹ rồi; rồi từ đó nó sẽ học thêm nữa, từ đó nó sẽ mở thêm nữa; tùy cái hoàn cảnh nhồi nó; nó là ví như chiếc thuyền đi về Bến Giác; mà thuyền mà đi ra sông, ra biển mà không có sóng gió, đâu có ai kêu nó là thuyền! Có sóng gió mới kêu nó là chiếc thuyền; mà chiếc thuyền phải chịu đựng được, lèo lái đứng đắn thì chiếc thuyền mới tới bến được! Còn chiếc thuyền mà cứ cuồng cuồng theo sóng gió không, cũng không được! Phải có cái sự sáng suốt mới lèo lái được.

Cho nên, chiếc thuyền cũng là chơn tâm; mà chơn tâm cũng là chiếc thuyền: có cái tâm rồi, lèo lái cái xác này để dãi lấm, không có khó khăn; không có công cao ngạo mạn. “Bất khả bất tín, bất khả tận tín”; cái gì mình cũng nghe, học; coi thử nó thích hợp, mình học; không thích hợp, thì thôi. Còn không có nói, “Tôi tận tín”; cái đó có thể đi tới chỗ cuồng giải, và người ta thiêu hủy mình luôn!

Cho nên, Vô Vi chủ trương tự tu, tự tiến: ai nói hay, mình nghe; thích hợp, mình học; học mà để, học để thiền, thiền coi thử nó còn giữ được không?

Nếu nó không giữ được Không, cái đó không phải của mình; không phải của mình; lúc Soi Hồn nó đi mất à! Mà cái của mình thì lúc Soi Hồn rồi nó cảm thấy nhẹ; đó là đúng đường.

Cho nên, Vô Vi chỉ có kéo ra; không có ép người ta vô! Nếu ép vô là trật ; mở ra là đúng. Có đường lối... Mấy chục năm nay, tui nhắc nhở rõ ràng như vậy ! Mọi người nghe, hiểu, hành, tiến, thì gia cang nó yên ổn và không bao giờ đi tới cái chỗ kêu bằng thất bại đau khổ. Mà không biết, nay tin đầu này, mai tin đầu kia, rớt cuộc là tạo cái khổ cho chính mình mà thôi!

Mấy giờ thiền? Thiền này giờ; nhẹ rồi! Ông Tám nghèo, không có đem bánh trái chia cho mọi người, nhưng mà đem một chút từ quang gặt hái được, nói ra nghe vậy thôi, chớ không có tài cán gì.

Bạn đạo: Làm sao mình đạt được chơn tâm, Thầy?

Đức Thầy: Muốn đạt được chơn tâm, Con phải niệm Phật, Con phải tham thiền; thấy cái sự hòa hợp không phải một mình Con. Con làm Pháp Luân Thường Chuyển, là đem nguyên khí cả càn khôn vũ trụ vô hỗ trợ cho cơ tạng được ổn định; rồi Con niệm Phật, là cái chấn động của Con trong cơ tạng sẽ trở về với trật tự: từ hạ, trung, thượng nó quy nhứt lên trung tim bộ đầu thì lúc đó Con cảm thấy cái đầu Con lúc nào cũng rứt! Đó là hướng về cái chơn tâm, không có phạm tâm.

Tại sao lại phân ra phạm với chơn? Phạm là lúc trước kia Con ngồi, Con nghĩ bài nhạc, hay là Con nghĩ một cái thơ tình, hay Con nghĩ những cái chuyện gì u ở ngoài trời; đó là cái phạm tâm; đó; muốn đạt cái đó, muốn đi đến tới cái đó. Còn cái chơn không, nó khác :Chơn Không là nó trở về với tự nhiên rồi; khi Con làm Pháp Luân Thường Chuyển, là lấy nguyên khí của tự nhiên; thì tự nhiên trong cái cơ tạng nó phải hồi sinh tự nhiên; rồi tự nhiên nó bớt ăn: cái chuyện ăn uống mà phức tạp, thật thà đồ, này kia, tự nó bớt, bớt, bớt, bớt dần dần; nó mới mở.

Cái chấn động khi Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” mà Con nghe rõ, như cái óc Con nó lớn rộng như trong cái tòa Đô Sảnh, Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” nó có âm thanh nó vang dội trong cơ tạng Con, thì lúc đó cái trung tim

nó mới mở; thì lúc đó Con mới nhắm mắt thấy ánh sáng. Mà Con tưởng tới “Nam Mô A Di Đà Phật” là cái bộ đầu Con rút rồi, thì bao nhiêu sự lo âu trong tâm hồn này không còn nữa; hướng về đó là không còn nữa!

Rồi thậm chí, cái việc hỏi trước Con nói là niệm Phật phải ở chỗ tinh khiết, niệm Phật phải trước ông Phật, niệm Phật phải thanh tịnh, này, này kia, kia nọ, phải dọn mình sạch sẽ. Không! Sau này, Con khỏi! Cái gì dâm ô trong nội tạng Con, Con đem nó lên đây, “Tụi bây giỏi, đây, Bây lên đây dâm ô; tụi Bây gian dối, lên đây gian dối; tụi Bây lường gạt, lên đây lường gạt!” Niệm Phật đưa nó lên; một chập, nó hết! Đó là do Lục Căn Lục Trần ; sự tăm tối của Lục Căn Lục Trần nó biến dạng thành dâm ô, trần trược; rồi mới nói chuyện nhập thế đồ, này kia, kia nọ.

Đã nhập thế rồi! Con mang xác đời là Con đã nhập thế rồi! Con hiểu không? Rồi Con nói nhập thế lần nữa, là Con đi cưới vợ! Cái chuyện đó là cái chuyện nói thêm, chứ automatic thì ông Trời ông sanh cho con đủ máy hết rồi: có chồng, có vợ đó là máy móc của ông Trời sanh như vậy; đó là Luật của Vũ Trụ ! Không viển cái lý, thần thánh hóa cái việc đó mà nói chuyện như vậy; không đúng. Con hiểu không? Con đã nhập thế rồi; nhập thế luân hồi nhiều kiếp rồi; mà căn cốt Tiên, Phật bị đọa xuống thế gian, chứ đâu người nào thua người nào đâu! Con thấy không?

Cho nên, sau này tụi Con tu khá, đừng có nói: “Tao nhập thế!” Không có! Nhập thế lâu rồi: ở dưới đồng bùn đây, chớ bảnh chỗ nào đâu? Phải không? Bây giờ đang nhồi lên mà! Lo tu sửa đi! Tu có trình độ nhẹ một chút, từ Cõi Âm nó chiếu qua cái, nó bắt tụi con xung danh; mà trong cái xung danh đó rồi trong này run, sợ! Làm làm chi cho nó mệt đi?
(còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Miếng tapis và người mẹ

“Tại sao mà hạ mình thấp vậy?” Không! Hạ đi bạn; hạ nhiều chừng nào thì các bạn sẽ là của quý của nhân loại. Còn nếu các bạn còn giữ cống cao ngạo mạn thì không bao giờ các bạn là của quý của nhân loại. Ngược lại các bạn là đồng rác của nhân loại mà thôi.

Cho nên, các bạn thấy các bạn đang ngồi trên miếng tapis này, miếng tapis này chịu đựng mấy chục người, đâu có câu than van! Cầu mong cho các bạn thành đạo! Nhẹ, các bạn càng nhẹ, miếng tapis sẽ không còn bị nặng nữa; thấy rõ chưa?

Cho nên, người mẹ mong đứa con biết tu, biết thanh nhẹ, người mẹ tự nhiên nhẹ nhàng, không bị kẹt nữa. Miếng tapis các bạn đang ngồi đây, mà các bạn tu các bạn xuất hồn được, các bạn đâu còn nặng nữa: miếng tapis không bị thọ cái nghiệp của bạn nữa! Hạnh hy sinh của nó rất có giá trị. Các bạn ngồi trên nó, mà không thấy sự hy sinh của nó! Cho nên, ngày nay các bạn làm cha mẹ, con đang ngồi trên đầu các bạn, các bạn đang hy sinh và nuôi dưỡng hạnh hy sinh cao hơn nữa, để tận hưởng những gì mà Bề Trên đã ân ban.

Rồi lúc đó con cũng nhẹ, mẹ cũng nhẹ; kêu bằng, cứu Cửu Huyền Thất Tổ. Chỉ có tu mới giải quyết được cái tâm bệnh. Người mẹ hiền có cái tâm bệnh rất nặng. Tâm bệnh là gì? Lo âu cho các con; muốn các con phải phát triển, muốn các con phải giải quyết những cái chuyện sai lầm của chính nó từ tiền kiếp, để mẹ được nhẹ. Nó còn nặng một giờ, một phút là mẹ phải gánh cái nặng đó! Cái nặng nó triền miên dày xéo trong tâm hồn của mẹ; mẹ không an ngủ, khổ hết sức; biết nói cùng ai? Chịu học nhẫn học hòa để tiến hóa, mà thôi.

TV Vĩ Kiên, Khóa Học Đặc Biệt B: Hòa - Nhân Tính 27/5/86

THƯ TỪ LAI VẮNG

Kính thăm Ông

31/1/95

Nhờ diệp có người đi, con biên vài hàng trước là kính thăm sức khỏe Ông và hàng này cũng tỏ lòng con rất cảm ơn Ông và Bà.

Đi lo an cho con trai út là hi Xuan Sinh Query 21 tuổi con trình lên với thầy và đức ông cả. Sau khi con về ở Đức về Paris hai tuần lễ sau nó chiều đi làm ngay cũng được 3 thg rồi. Tình hình con ở chốn tốt lắm, cha mẹ nào cũng ước mong đưa con thái độ mọi sự trong ngoài biết lễ, trí, tình, đưa con này nó con trong lòng tốt, vì không có ai dai dẳng.

Đáng gờ này nó sẽ đi lính và con bạn nó sẽ mất 2 năm con rất mừng cho chúng nó được ra cảnh sáng và nên người.

Con đưa thư hai ba đề Xuan Đan Noil 1.08, 1 con đã tử lương Cao phẩm nhà này lại thất nghiệp đang công tác làm import export với một ở Cầu ở Paris Con mong cho nó tìm được lối thoát để trả cho hết cái nhà và nuôi con nó bình an. Vợ chồng sống trong êm ấm.

Con ở đưa con gái n đang chú rể bậu.

Con Tina 21 tuổi ở Paris với 1 con Sinh viên học doctor nhà mẹ lên chứng kỳ có nhiều chứng nó ở 2 nước sinh đi làm con lại đưa này, hiểu thảo lễ nghĩa để thường làm.

Vợ chồng con vui sống bình an. Theo đây gia đình con gửi 1000 Francs để danh riêng cho Thầy mua timbres. Con chúc Ông và gia đình khỏe an vui,

(120) B. F. X. SP ->

Chùa Thầy ở Loussaint vào thg Nov. 1994.
Con có đi chử lê² Cầu Hiền cho các sông hồng từ
trận của các sứ mã Phan đô hộ là: camboge, vietnam
lào, Espagne.

Lâm lê ở một cái rừng danh rieu cho họ và
một chỗ rieu cho tổ phư nhà vua vietnam là
tổ phư của Bao Dai cũng có một hàng năm với
các chiến hũu còn sống già 80 và 90 tuổi hết rồi
Cò một mình còn lại trẻ nhất.

Chùa Thầy nhân dịp ấy con đóng lòng thường
các vọng hồng quá nên có nguyện cho họ được
nhiên thoát. Cứ ngày do, con về sao con đầu
lưng họ cũng ngày càng trầm trọng hơn đến
đôi khi thể² lo cho mẹ con mỗi đến cuối 94

Bà Rịa Trạng con luận rằng họ là vòng linh nghiệp sát. Hồi ấy
họ đã đi lên lịch sử?
Chùa Thầy người tu có nên đi vô những chỗ ấy
không? Con có phải chịu chùa sẽ với họ kg
chịu đầu đến tháng 11/95 rồi có huynh mình
Bao đến nhà, con nhỏ với thuốc Cinggo của
y cho mỗi đũa bột đầu. Con đang nhỏ cô Bê.
Con có đọc nhật ký của ông tu có kể là ô xin cho² Phan hien
đó đưa về một cõi tu tử đó ông bị bệnh đến ngôi thiền
kg được. Đc đầu 1945.

Vụ của con bị đang bị đầu không nhỏ đến bột đầu con
mỗi môt nhỏ sự liên hệ đó, con cần phải thận trọng hơn trong
sự giao thiệp ngoài đời sống?
Chùa Thầy cho con thêm sự rằng dạy của thầy về việc
huyền bí này. Cảm ơn thầy con đã có trình lên cho ô biết rồi
và bây giờ, và
Đời đạo sông tu? (124) B
Mai con bột đầu.

Atlantic city, ngày 19/6/95

B con,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 31/5/95 được con muốn phát tâm cứu độ quần sanh. Những người có nhiệm vụ này phải vượt qua một cuộc khảo thí rõ rệt, nhận lãnh nhiệm vụ cầu siêu cho các giới, chứ không phải muốn làm là làm.

Người tu Vô Vi phải dốc lòng hướng về thanh tịnh tự khai thác lấy chính mình, nhiên hậu Trời Phật chứng tâm thì mới có nhiệm vụ làm việc này việc nọ, cho giới tâm linh. Con có pháp tu, nên thực hành đúng đắn phương pháp tu học của chính mình đang có. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không nên bị sự cám dỗ và phỉnh phờ của ngoại cảnh nữa. Luật nhân quả rõ ràng, người đời tổ chức hội này hội nọ là chuyện của chính họ, không phải chuyện của người tu Vô Vi. Con dốc lòng tu theo Vô Vi thì không nên can dự bất cứ việc gì ở đời này. Mọi người có một việc, đều nằm trong luật nhân quả mà thôi. Biết được luật nhân quả thì mới an tâm lo tu. Không nên tạo động vô lối thoát nữa

Xác phàm lớn tuổi, ăn uống nhiều năm nhiều ngày sẽ tạo không ít độc tố trong người, dễ xảy ra bệnh nhức mỏi, đó cũng do từ sự ăn uống mất trật tự mà thôi. Vậy con nhờ cô Bé mua thuốc thanh lọc mỗi ba tháng một lần, thì xác thân sẽ được trong sạch và đỡ bớt những bệnh nhức nhối trong người.

Không nên cầu xin mê tín dị đoan. Việc mình không chứng nghiệm rõ rệt được, không nên mừng tưởng vô ích, tạo thêm ảo ảnh mà thôi. Dứt khoát tu tiến để tận dụng sự sáng suốt của chính mình - bảo vệ thân xác an khương là điều cần thiết. Còn việc chồng con cũng do duyên nghiệp của mọi người nằm trong nguyên lý có có không không, mà tự tiến. Con không nên ôm lấy mà lo những chuyện con không thể lo được, có thể hại đến tâm thân của chính con.

Chúc con thanh tịnh và tự tiến.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

(22)

THÔNG BÁO

Kính thưa quý Bạn Đạo Hội Viên,

Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử (UBTCBC) Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ (HT HAHVVHK) xin thông báo kết quả buổi khai mở phiếu bầu chọn Ứng Cử Viên vào chức vụ HT HAHVVHK nhiệm kỳ hai năm: từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 tới ngày 31 tháng 12 năm 2025. Tên bạn đạo hội viên trên mỗi Phong Bì Phiếu Bầu (PBPB) đều được kiểm lại phù hợp với tên bạn đạo hội viên trong Danh Sách Hội Viên Hiện Hành của Hội. Tiếp theo đó, toàn bộ phiếu bầu hợp lệ đều được công khai khai mở tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi (TSXDVV):

- Tổng số Phong Bì có Lá Phiếu Bầu trông được UBTCBC gửi ngày 3 tháng 10, 2023 qua Nhà Bưu Điện Hoa Kỳ tới địa chỉ từng bạn đạo Hội Viên: 144;
- Tổng số Phong Bì niêm kín cùng Lá Phiếu đã được bầu, có dấu nhận của Nhà Bưu Điện Hoa Kỳ trước ngày hạn chót 25 tháng 10, 2023, UBTCBC đã nhận được tại địa chỉ Trụ Sở Hội: 123;
- Tổng số phong bì niêm kín được UBTCBC công khai khai mở tại TSXDVV ngày 29 tháng 10, 2023: **123**

Kết quả:

- Ứng Cử Viên **ĐỖ KHANH** nhận được **6** phiếu bầu
- Ứng Cử Viên **VŨ LONG MICHAEL** nhận được **28** phiếu bầu
- Ứng Cử Viên **LÊ THỊ LỆ HOA** nhận được **83** phiếu bầu
- Có **6** lá phiếu bầu được UBTCHT quyết định bỏ vì không hợp lệ: 6 lá phiếu này đã để trắng, hoặc đánh dấu bầu cho 2, hoặc đánh dấu bầu cho tất cả 3 ứng cử viên trong cùng một lá phiếu.

Như vậy, UBTCBC xin rất vui mừng được **CÔNG BỐ KẾT QUẢ** và **THÀNH TÂM CHÚC MỪNG** Bạn Đạo Hội Viên **LÊ THỊ LỆ HOA** đã nhận được số phiếu bầu cao nhất **tuyển chọn vào chức vụ HỘI TRƯỞNG HỘI AHVVHK** nhiệm kỳ 2024-2025!

UBTCBC HT HAHVVHK sẽ tạm ngưng mọi hoạt động trong thời gian nhiệm kỳ hai (2) năm, 2024-2025, và sẽ làm việc trở lại trong trường hợp Tân Hội Trưởng Đắc Cử kỳ này, vì lý do nào đó, không thể làm chọn được hết nhiệm kỳ của mình, và cần có một kỳ bầu cử mới để tìm chọn vị Hội Trưởng thay thế. Với tư cách Hội Trưởng, vị Hội Trưởng Đắc Cử nhiệm kỳ 2024-2025 sẽ thành lập một UBTCBC mới để Ủy Ban này tổ chức cuộc bầu cử Hội Trưởng nhiệm kỳ 2026-2027. Phương thức và thể lệ làm việc của UBTCBCHT mới này sẽ quy theo cách thức làm việc của UBTCBCHT hiện tại.

UBTCBC xin kính trình,

Westminster, Ngày 05 tháng 11, năm 2023

ANNOUNCEMENT

Dear Vô Vi Friendship Association (VVFA) Members,

The VVFA Presidential Election Committee (VVFA PEC) would like to announce the results of the vote for Vo Vi Friendship Association President for the January 1, 2024 through December 31, 2025 term. All received sealed ballots were verified against the existing Vo Vi Friendship Association active member roster. Subsequently, all confirmed ballots were publicly opened at the Westminster Vô Vi Headquarters on October 29, 2023, at 10:30am PST.

- Number of ballots distributed via United States Postal Services to every VVFA member identified on the active member roster on October 3, 2023 by the VVFA PEC: **144**
- Number of sealed ballots postmarked by the deadline of October 25, 2023 at the Westminster Vô Vi Headquarter's address: **123**
- Number of sealed ballots publicly opened by VVFA PEC on October 29, 2023: **123**

Results:

- Candidate **ĐỖ KHANH** received **6** votes;
- Candidate **VŨ LONG MICHAEL** received **28** votes;
- Candidate **LÊ THỊ LỆ HOA** received **83** votes;
- There were **6** ballots, which were **rejected and not counted in the totals listed above** by the VVFA PEC (due to improper voting – selecting no candidate or multiple candidates).

As a result, the VVFA PEC would like to happily ANNOUNCE the FINAL ELECTIONS RESULTS to all of VVFA Membership, and heartfully CONGRATULATE VVFA member **LÊ THỊ LỆ HOA** for having received the overwhelming majority of valid votes and is thus identified as the PRESIDENT of VÔ VI FRIENDSHIP ASSOCIATION for the January 1, 2024 through December 31, 2025 term.

The VVFA PEC was formed with the limited purpose of conducting a fair and transparent election for the January 1, 2024 through December 31, 2025 term. With the final opening of ballots on October 29, 2023, the VVFA PEC will now SUSPEND all activities and remain in an INACTIVE status, unless the situation arises where the President-Elect/President is unable to complete her term and necessitates a new election for a president.

In executing her duties, the President will call for a new election committee to perform an election for the successive 2026-2027 term. The process and procedure shall be consistent with this current Election Committee.

Respectfully yours,
VVFA PEC

Westminster, November 5, 2023

<https://youtu.be/oujaJ9RoQNg?si=ZIAZT3O9YJ-CEN2R>

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 45, 11-05-2023

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Đức Tổ Sư giảng năm 1964

https://youtu.be/L5ezF5srNMU?si=CL_C3pRW-RtJJ2NS

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Nhân dịp Lễ Giỗ Đức Tổ Sư lần thứ 56. Chúng con xin được coi video Đức Thầy đã đọc Sám Tu Hành của Đức Tổ Sư như là lòng thành tưởng đến Ngài.

Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đọc Sám Tu Hành của Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu

<https://youtu.be/B513GZPjoSw?si=TXpsWb9a9FdBkr-G>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Karaoke - Hỡi Thành Tâm

<https://youtu.be/80WnZMX1zWE?si=Jf40r8OBzbiJe2nR>

Sám Tu Hành - Thanh Mai

<https://youtu.be/NNHesQueRAM?si=Lg6PEzMbZUtV6yzi>

Sám Tu Hành - Karaoke

https://youtu.be/wjcqLCW3JO4?si=_i_mDwUTJQwsEg6-

video short – chỉ có một phút: Tu Là Cội Phúc – Thanh Lê và Hoàng Yến

<https://youtube.com/shorts/2Ml6I0L5cc0?si=OAhT1JEMWGRfMj0Y>

Ban video kính mời

HƯỚNG TÂM BÌNH AN

Kính xin quý bạn đạo thiên phát tâm cầu nguyện bình an cho bạn đạo **ĐỖ TRUNG TÍN** sanh ngày 6 tháng 5 năm 1942 tại Việt Nam (anh ruột của bạn đạo **ĐỖ TRUNG HIẾU** ở Houston TX) đang mổ bộ đầu lần 2 được tai qua nạn khỏi.

Bạn đạo **ĐỖ TRUNG TÍN** và bạn đạo **ĐỖ TRUNG HIẾU** xin cảm ơn quý bạn đạo rất nhiều.